



63ปี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
Education-is-Growth

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



สีล้นศรีนครินทร์ 2556

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ปีที่ 7 ฉบับที่ 283

<http://swu.ac.th>

มศว รุกแนวคิด “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

เดินหน้าสร้างหลักสูตรกิจการเพื่อสังคม รองรับ AEC



ชูแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” กกับการสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยและความเป็นผู้นำกิจการเพื่อสังคมในระดับอาเซียน จุดเริ่มต้นของมุมมองใหม่ในการบริหารและดำเนินธุรกิจอันสอดคล้องควบคู่กับการพัฒนาสังคมไทยตลอดจนนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ แนวคิดและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป โดยการสนับสนุนจากภาคธุรกิจชั้นนำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ แอ็กซ่า (อ่านต่อหน้า 2)

นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 21

บริษัทหาคนได้ตรงกับงาน นิสิต มศว ได้งานตรงกับใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดงาน SWU JOB FAIR 2013 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กองกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท JOBTOPGUN จำกัด ผู้สนับสนุนและผู้แทนจากบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง



พื้นฐานของชีวิตทุกคน อยู่ได้ คิดได้ อย่างมีความสุขได้ขึ้นอยู่กับดุลยภาพระหว่างคำตอบแทน “มูลค่า” ที่ได้รับกับคุณค่าในชีวิต ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง การจัดงาน job fair 2013 นัดพบแรงงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างผู้จ้างกับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องเดินทางมาพบกัน การมีงานทำ การได้ทำงานจึงเกิดขึ้น การได้งานทำนั้นง่าย (อ่านต่อหน้า 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า “งานย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐาน

นิสิต มศว เจ๋ง พัฒนา app Iphone แนะนำร้านอาหารเด็ด



นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไอเดียกระฉูด รวมกลุ่มกัน พัฒนาแอฟริเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ ชื่อ PaPaiDon (พาไปโดน) นายธีรภัทร สุนทรวิกรานต์ นายกัมพล ภัทรสุวรรณ และ นางสาวศุภรัตน์ แป้นสุข นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มศว เปิดเผยว่า แอฟริเคชั่นนี้จะแนะนำร้านอาหาร โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ทั้งบุฟเฟต์ของหวาน พร้อมแนะนำโปรโมชั่น ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการทำงานนี้เราทั้ง 3 คนไม่หวังผลตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดเพราะอยากจะใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาลงปฏิบัติและรับใช้สังคมตามความถนัดในสิ่งที่เรียนมาใน

แนวทางของตัวเอง ใครที่สนใจดาวน์โหลดได้ที่ App Store เพียงค้นหาคำว่า PaPaiDon (พาไปโดน) หรือ คลิกตาม Link <https://itunes.apple.com/th/app/pa-paidon/id589995031?l=th&mt=8> นี้ได้เลย แอปพลิเคชันน่ารักๆ สำหรับคนที่ชอบทานอาหาร แต่อยากรู้เมนู ราคา และรสชาติของอาหารก่อน ก็จะมาปรากฏให้ท่านได้เลือกใช้ ซึ่งเราขอแนะนำ PaPaiDon เป็นแอปที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าร้านอาหารเด็ดๆ มีเมนูและโปรโมชั่นอะไรบ้างและยังสามารถรีวิวแบ่งปันให้เพื่อนๆ พร้อมลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกันได้อย่างสนุกสนาน



◀ ขอแสดงความยินดี : คณะนักวิจัย มศว รับโลรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตรจากองค์กร KIPA (Korea Invention Promotion Association) จากผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อ Trypanosome (Trypanosome DNAsensor kit) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ (คณะแพทยศาสตร์ มศว) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (บัณฑิตวิทยาลัย มศว) ดร. ธงชัย แก้วพินิจ (สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว) ดร.สุพัตรา อารีกิจ (สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว) นายอาชว์ดาม ภาคพิชญเจริญ และนายไพศาล ขาวสัก (คณะแพทยศาสตร์ มศว) ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารินทร์ วิเศษกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลทรงเกียรติของนักประดิษฐ์ในระดับโลกในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556

มศว รุกแนวคิด “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

- เยวณีย์ พวงมาลัย สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สสจ.) และ ภัทรพร หงษ์ทอง (มศว) : รายงาน
- ภาพประกอบข่าว : Facebook อธิการบดี- สสจ.

และบริติชเคาน์ซิล ร่วมจัดงานสัมมนา “ SE เทรนด์ใหม่แห่งโลกธุรกิจ ใน AEC ” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ด้วยการเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบนิเวศ (Eco System) ที่สนับสนุน Sector ธุรกิจเพื่อสังคมให้ มีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาคการศึกษาที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรและองค์ความรู้ ภาคธุรกิจกับแนวทาง CSR ที่เป็นมากกว่ากิจกรรมเพื่อสังคมในการสนับสนุนการเติบโตในเชิงธุรกิจของ SE และองค์กรตัวกลางในการพัฒนาเชื่อมโยงและผลักดันการดำเนินงานอย่างบูรณาการและภาครัฐในการสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักต่อสังคมในวงกว้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวถึงบทบาทสำคัญของภาคการศึกษาในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตลอดจนการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยด้านวิชาการด้านกิจการเพื่อสังคมในอนาคต โดย มศว จะได้รับริเริ่มให้เกิดการพัฒนา School for Social Enterprise ให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย

สำหรับมุมมองของภาครัฐ คุณธานีทร์ ณะอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงแนวโน้มและการเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่ง สสจ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำนั้น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการนำภูมิคุ้มกันของประเทศที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

อีกการขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดและการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวไว้ว่า “ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ที่ทำอย่างจริงจังและมองในแนวทางที่มีความยั่งยืน ตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ปลายปีที่ผ่านมาเราพัฒนาแนวทางของ 2 กิจการเพื่อสังคม อันแรกคือการสร้างแบรนด์ “ชุมชนของเรา” (Our Community) เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน มีมาตรฐานตรงตามความต้องการตลาด ที่กลุ่มเซ็นทรัลนำมาจัดจำหน่ายโดยสนับสนุนการซื้อขาดตั้งแต่ต้นเพื่อให้ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าของนั้นยังขายไม่ได้ก็ตาม เราเชื่อว่าการสร้างโอกาสและช่องทางตลาดและเข้าไปร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนนี้เองจะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง อันดับที่ 2 คือ การสร้างอาชีพคนพิการทางสติปัญญาร่วมกับกิจการเพื่อสังคม NISE โดยสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานพิมพ์สกรีนเพื่อคนพิการทางสติปัญญาขึ้นในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาทักษะในการประกอบการและสนับสนุนออเดอร์ในระยะเริ่มต้นอีกด้วย”

กรณีต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่ได้นำเสนอแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการเติบโตจากมุมมองของกิจการเพื่อสังคม คุณฤกษ์ญา แสงไชยวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด หรือ B.R.E.A.D ชี้ให้เห็นว่า “ ธุรกิจเพื่อสังคม ไม่ใช่การให้แบบการกุศล อย่างธุรกิจของ B.R.E.A.D เป็นการทำธุรกิจที่หวังผลกำไรที่ต่อ อย่ง แชน กับข่าวรายอื่นๆ แต่เป้าหมายของกำไรเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น



โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสังคมไทย มองว่าสิ่งสำคัญคือการ support จากภาคธุรกิจและการรับรู้ของสังคม การให้คุณค่าเพิ่มของสินค้าบริการของกิจการเพื่อสังคม”

คุณจักรพันธ์ อาริยะวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Earth & Sun Alternative Energy กล่าวว่า “ธุรกิจพลังงานสะอาดนับว่าเป็นรูปแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตในเชิงธุรกิจได้อีกไกลทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน นอกจากจะนำสาธารณูปโภคด้านพลังงานเข้าสู่พื้นที่ชุมชนห่างไกลที่การไฟฟ้าส่วนกลางเข้าไปไม่ถึงแล้ว ยังทำให้คนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น”

ในบทบาทตัวกลาง (Intermediary) คุณสกุลทิพย์ กิรติพันธ์วงศ์ ผู้บริหารรุ่นใหม่ของไนส์คอร์ป ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ Eco System ของการพัฒนากิจการเพื่อสังคม โดยบทบาทของ NISE จึงวางแนวทางในการเชื่อมโยงภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและเห็นแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบ Win-Win จากโมเดลของกิจการเพื่อสังคม โดยในภาคธุรกิจเองนับว่ารูปแบบที่นอกเหนือไปจากการเป็น CSR เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงสู่การดำเนินธุรกิจได้ สำหรับภาคการศึกษา พบว่า Top Ten ของมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Stanford, Harvard, Kellogg และ Oxford มีหลักสูตร MBA สำหรับ SE โดยเฉพาะที่ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างบูรณาการ จึงนับว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสเป้าหมายที่เป็นไปได้ของประเทศไทยในการพัฒนา SE Hub ในระดับอาเซียนอย่างครบวงจร

โครงการ “ ASEAN Day @ SWU ”

โดยคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มศว เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความตระหนักให้เห็นชัดได้เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเสนอแนวความคิดเรื่องการประกอบกิจการเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “SE เทรนด์ใหม่แห่งโลกธุรกิจ ใน AEC ” หวังจะให้บัณฑิตที่เรียนในภาควิชาฯและประชาคมชาว มศว มีความรู้และความเข้าใจใน “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise มากยิ่งขึ้นในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาและยกระดับจิตใจของทรัพยากรมนุษย์คนรุ่นใหม่ในภายภาคหน้า ให้เป็นคน “ ทำเพื่อส่วนรวม ” “ให้มากกว่ารับ ” “ช่วยเพื่อให้ชีวิตที่ดีกว่า” จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาบริหารธุรกิจจึงจำเป็นต้องรับหน้าที่ที่ท้าทายนี้ และทำให้ได้ในวันนี้ เพื่อเดินหน้าจัดทำหลักสูตรกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงจากความพร้อมในหลายด้านของประเทศไทยที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ว่าจะ เป็น ปรัชญาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติจริงจากบริษัทภาคธุรกิจชั้นนำดังกล่าว องค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งประกาศตัวออกสู่การรับรู้ของสังคมแล้วว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ในวันนี้จึงเป็นการก้าวข้ามบันไดอีกขั้นของการรุกรบบทบาทด้านกิจการเพื่อสังคมให้เห็นจริง ขอเพียงแต่ให้เราชาว มศว มีพลังร่วมหรือ Synergy ที่จะทำให้ความรู้และความเข้าใจใน “กิจการเพื่อสังคม” ได้รับการปลูกฝังจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่ง จากหนึ่งเป็นสองจนนับไม่ถ้วน วันหนึ่งสังคมไทยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่เจริญขึ้นทั้งวัตถุและจิตใจคนในที่สุด

นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 21

- ภัทรพร หงษ์ทอง รายงาน

แต่การรักษาการทำงานไว้ การทำงานร่วมกัน ทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและการรักดีต่อองค์กร ย่อมเป็นเรื่องสำคัญกว่า ซึ่งนิสิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะสร้างคุณภาพในชีวิตในเรื่องนี้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้จ้างและนิสิตที่ต้องมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุณภาพในชีวิตการทำงาน”

“ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จึงได้จัดงาน นัดพบแรงงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตที่กำลังจบการศึกษา ได้เข้าสู่เส้นทางการทำงาน และถือเป็นการฝึกประสบการณ์การสมัครงาน การพบปะผู้ประกอบการในเบื้องต้นอีกด้วย ซึ่งครั้งนี้จัดให้มีเฉพาะบริษัท ห้างร้านและผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทำงานโดยตรงมารับสมัครงาน ซึ่งจะยังประโยชน์ให้บริษัทหาคนได้ตรงกับงาน และนิสิตเองก็สามารถหางานได้ตรงกับใจตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขอให้บัณฑิตทุกคนได้งานทำตามความต้องการและเกิดความภูมิใจในการเข้าทำงานร่วมกับองค์กรที่ตนเองเลือก”

อธิการบดี 6 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ร่วมบรรยาย มศว วิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เตรียมจัดการประชุม มศว วิชาการนานาชาติ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2556 ซึ่งจะมีอธิการบดีจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า “หลักการสำคัญของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้คือเรื่องคุณภาพระหว่างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยแบ่งประเด็น ดังนี้ 1. ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จะมีอธิการบดีจาก 6 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Mass Boston มหาวิทยาลัย South Florida จากสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Nottingham จากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มหาวิทยาลัย Meiji จากญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Pusan จากเกาหลี มหาวิทยาลัย Guangxi จากจีน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ East West Higher Education Experience นอกจากนี้ในห้องประชุมจะมี 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าร่วมด้วยในทุกห้อง ได้แก่ Health Science, Science and Technology และ Social Science 2. การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จะมีห้องแยกสำหรับการประชุมวิชาการในหัวข้อวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อรับใช้สังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น บริษัททีวีบูรพาที่จะสร้าง Social Innovation ให้เกิดขึ้นในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจไม่ตีให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

President's facebook



ติดตามภารกิจ และร่วมแสดงความคิดเห็น
กับ อธิการบดี มศว ได้ทาง FANPAGE

Chalmchai Boonyaleepun หรือทาง PRSWU



www.swu.ac.th



วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

- 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญดังนี้
1. รับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 2. รับทราบสถิติผู้มารายงานตัวในระบบสอบตรง
 3. รับทราบบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
 4. รับทราบความเคลื่อนไหวการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. รับทราบแผนปฏิบัติการ 4 ปี ปี 2555-2559
 6. รับทราบผลการศึกษาดูงาน University of South Florida (USF)
 7. เห็นชอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
 8. เห็นชอบการจัดหอพักสำหรับนิสิตปีการศึกษา 2556
 9. เห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม
 10. เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และระเบียบว่าด้วยโรงพยาบาล

ชลประทาน

11. อนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรณีสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
 12. อนุมัติการตัดโอนข้าราชการลูกจ้างประจำไปสังกัดกองกลาง
 13. เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ
 14. อนุมัติรูปแบบการสอบตรงประจำปีการศึกษา 2557
- 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีสาระสำคัญดังนี้
1. เห็นชอบการกำหนดจำนวนงวดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 2. อนุมัติการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมโครงการนานาชาติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 3. อนุมัติเงินยืมของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสำนักคอมพิวเตอร์
 4. อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรป.โทและป.เอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์

มศว จะจัดงาน SAC 2013 (Srinakharinwirot Academic Conference) ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของ มศว เป็นครั้งแรกโดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมดังนี้ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. ประเทศอังกฤษ 3. ประเทศญี่ปุ่น 4. ประเทศเกาหลีใต้ 5. ประเทศจีน 6. ประเทศมาเลเซีย 7. ประเทศเวียดนาม 8. ประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีผู้บริหารระดับอธิการบดีจากต่างประเทศมากกว่าปาฐกถาหลัก 4 ท่าน ด้วยกันและมีคณาบดีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาร่วมอภิปรายจำนวน 10 ท่าน ด้วยกัน งานกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยในช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) ของวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 จะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Empowerment Social Responsibility) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ มศว กับภาคเอกชน คือ บริษัททีวีบุรพา ผู้ผลิตรายการคนค้นคนและกบนอกกะลา เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานรับใช้สังคมอย่างมีพลังต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

หารือกับผู้บริหารระดับสูงของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ในการส่งนิสิตไปฝึกงานและคณาจารย์ทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หารือกับมูลนิธิรากแก้วเรื่องแนวทางการส่งเสริมนิสิตให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย

ศุกร์ที่ 15 ก.พ. 56 เปิดงานสายใยรัก สาธิต มศว องค์กรฯ



วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

บรรยายเรื่อง "บริหารอย่างไรให้มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" ในการประชุม ปอมท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย) ณ มศว ประสานมิตร



Chaiporn Toun ประธานสภาคณาจารย์ฯ จากหลายมหาวิทยาลัย ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของท่านอธิการบดีในที่ประชุม ในฐานะเป็นบุคลากรของ มศว รู้สึกปลาบปลื้มไปด้วยครับ



Pinit Thepsatorn Pinit Thepsatorn ขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคม ในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2556 ที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ผมในนามของประธานในที่ประชุมปอมท.ในวันนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ปอมท. ที่ติดภารกิจราชการต่างประเทศ การบรรยายในวันนี้ ประธานสภาของมหาวิทยาลัยทุกท่านได้ชื่นชมการทำงานของและแนวคิดแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยต้องมีต่อสังคม และให้กำลังใจท่านได้มีพลังในการทำงาน รวมทั้งให้ข้อคิดหลายประการที่เป็นประโยชน์ ประการสำคัญที่ ปอมท. ได้เสนอให้ออกไป ปอมท. ได้ประชุมร่วมกับที่ประชุม ทปอ. ในโอกาสต่อไป อันจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารที่คือบุคลากรภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันทำงานด้วยมิตรไมตรีจิตร์ ด้วยเหตุและผล ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และส่งผลในระดับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ



Chalmchai Boonyaleepun ด้วยความยินดีครับ ต้องขอขอบพระคุณทาง ปอมท. และประธานสภาคณาจารย์ฯ ที่ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยาย และให้กำลังใจกับผมว่ามาถูกทางแล้วในการบริหารมหาวิทยาลัยจะตั้งใจทำงานเพื่อมวลคนเพื่ออุดมศึกษาไทยโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้ง ปอมท. ต่อไปครับ



16 ก.พ. 56 เสรีจากบรรยายที่ ปอมท. ได้มีโอกาสพบนิสิต มศวโครงการบัณฑิตคืนถิ่น2คน มาจากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เล่าถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำและรู้สึกดีที่ มศว ให้โอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว จะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนต่อไป ผมเกิดความรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสทำงานให้กับ มศว และมีพลังเพื่อทำงานรับใช้สังคมต่อไปครับ

วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2556

เช้า ประชุม ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีสาระสำคัญดังนี้

- วาระเรื่องพิจารณา
1. เห็นชอบในเบื้องต้นที่ สกอ. เสนอ รมต. กระทรวงศึกษาธิการให้นำเรื่องเข้า ครม. เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุอยู่ก่อน 1 ม.ค. 55 ให้ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าพนักงานที่บรรจุหลัง 1 ม.ค. 55 โดยจะมีผลต่อ 79 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำนวน 6 หมื่นคน ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 3 ปี 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเสนอตามสูตรคลื่นกระทบฝั่งของ มศว ส่วนที่หนึ่ง ยังคงต้องเรียกร้องในการปรับตามสูตร มศว ส่วนที่สองซึ่งจะทำให้พนักงานเก่าได้เงินเดือนมากกว่าพนักงานใหม่อย่างเป็นธรรมด้วย ซึ่งต้องใช้เงินอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ผมได้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ทปอ. ให้ร่วมกันผลักดันส่วนที่สองนี้ต่อไป
 2. เห็นชอบการจัดประชุมวิชาการประจำปีของ ทปอ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน
 3. เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องการปรับปรุงค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อเป็นอาจารย์
 4. เห็นชอบให้ ทปอ. ดำเนินการร่วมกันในโครงการอุดมศึกษาต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมของชาวอุดมศึกษาต่อไป

วาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1. การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบงบลงทุนในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดย ทปอ. ขอปรับลดเงินสมทบลงเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น
2. เรื่อง ทปอ.ขอทบทวนการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมกับข้าราชการ
3. รับทราบเรื่อง มศว เเชิญทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 1-2 เมษายน 2556
4. เรื่องการจัดประชุมวิชาการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรีย์ กวีรูปธรรม จิตรกรรม ตั้งจ่าง



• อัครวิทย์ นิยมเดช : รายงาน



โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุนทรีย์ ชุด กวีรูปธรรม จิตรกรรม ตั้งจ่าง

โดยนำตำนานของตั้งจ่าง หรือ จ่าง แซ่ตั้ง จิตรกรที่ผสมอุดมการณ์อันเข้มแข็งมั่นคงบนฐานความเชื่อที่ว่า “อุดมการณ์และคุณค่าย่อมไม่แลกเปลี่ยนกับโภคทรัพย์” ซึ่งเป็นปรัชญาธรรมที่เชื่อมแฝงอยู่ในศิลปกรรม

จ่าง แซ่ตั้ง ขึ้นชื่อบรรณาวาตรูปมาตั้งแต่เด็ก และได้ฝึกฝนฝีมือการวาดภาพด้วยตัวเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ได้ริเริ่มเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำมันขนาดใหญ่โดยใช้นิ้วมือแทนพู่กันเป็นภาพพระโพธิสัตว์ (หรือเจ้าแม่กวนอิม) ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเทียน นอกจากนี้จ่างยังเขียนหนังสือและบทกวีที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ไม่ใช้ไม้ยมก (ๆ) แทนคำซ้ำ แต่กลับเขียนคำซ้ำๆ กัน และมีลักษณะคล้ายการเขียนรูป ซึ่งเป็นความแปลกใหม่

ที่ไม่มีใครทำมาก่อน ทั้งนี้ จ่าง แซ่ตั้ง ถือว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้สร้างงานศิลปะประเภทนามธรรม หรือ abstract และมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะไทยเป็นอันมาก

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุนทรีย์ ชุด กวีรูปธรรม จิตรกรรม ตั้งจ่าง เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมสร้างเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้รู้ทางด้านสุนทรีย์ศาสตร์ ในศาสตร์ของศิลปะร่วมสมัยโดยการเข้าถึงสุนทรีย์ศาสตร์ด้านศิลปะและกิจกรรมอย่างอิสระอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุนทรีย์ ชุด กวีรูปธรรม จิตรกรรม ตั้งจ่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2556 ณ หอแสดงนิทรรศการ ๑23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 649 5000 ต่อ 15651 / 15625 / 15200 หรือ 080 676 7337

ช่องทางติดต่อผู้บริหาร มศว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี
http://www.facebook.com/chalermchai.boonyaleepun
E-mail : chalermchai@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15620

รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ค้นหาคำว่า “สุภา ปานเจริญ”
E-mail : suphapan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15009

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยังเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
http://www.facebook.com/rith.watthanachaiyingcharoen
E-mail : rith@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15930

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
http://www.facebook.com/pansiri.phansuwan
E-mail : pansiri@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15617

ผศ.นพ.วิชิต ลิละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
http://www.facebook.com/vichit.leelasithorn
E-mail : vichit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15661

รศ.ดร. กัญญาดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : kunyada@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15600 ต่อ 108

อ.ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
http://www.facebook.com/aurapan.weerawong
E-mail : aurapanw@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15640

ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
http://www.facebook.com/amompong.suthummaraksa
E-mail : amom@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15736

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
http://www.facebook.com/chanwit.tiamboonprasert
E-mail : chanwit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15204, 15354

ดร.พิศุทธิ์ จำริญรอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
http://www.facebook.com/pesuit.jumreanruai
E-mail : iampesuit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15738

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดช ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
http://www.facebook.com/pathomthat.chiradeja
E-mail : pathomthat@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15660

ดร.วรสานา นามพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
http://www.facebook.com/wassana.namphong
E-mail : wassanan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 21022 ต่อ 16

ชมรายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL
ทุกวัน เวลา 12.30-13.30 น.
www.facebook.com/swuchannel



◀ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และองค์กรภาคีโครงการ Move World Together และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง “สร้างลูก (ศิษย์) รักให้เป็นนักคิด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และคณะ เพื่อให้ครูและผู้ปกครองใช้ในการดูแล และส่งเสริมบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ



◀ แผนกแนะแนวการศึกษา : ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยมีประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และนิสิตใน 8 สาขาวิชาแนะนำการศึกษาในสาขาต่างๆ ได้แก่ ศิลปศึกษา ศิลปจินตทัศน์ การออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบสื่อสาร ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ศึกษา และดุริยางคศาสตร์สากล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556



▲ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) ได้รับรางวัลการแข่งขันได้สาระวาที่ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555



▲ ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว และ ผศ. นพ. นิยม ละออปกษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

PR SWU
Center for Information & Public Relations
"like" us on facebook
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
SIRINAKHARINWIROT UNIVERSITY